



สกูปหน้า 1 เดลินิวส์

ต่อจากหน้า 1

นอกจากที่ผ่านออกมามีผลบังคับใช้แล้ว ยังมีว่าที่ "กฎหมายใหม่-กฎหมายปรับปรุงแก้ไขใหม่" ที่ต้องจับตา เป็นเรื่องเด่นประเด็นร้อน อีกหลายฉบับ เช่น... กฎหมายหยอ หรือร่าง พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ไฮไลต์อยู่ที่เรื่องหยอบนดิน, "กฎหมายเหล้า" ร่าง "พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" ที่ไฮไลต์อยู่ที่ "ห้ามโฆษณา" และรวมถึงร่าง "พ.ร.บ.สุรา" ที่ไฮไลต์คือ "การเพิ่มภาษี"...

มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สุราฉบับเก่า... แต่ฉบับใหม่ก็ยังไม่รู้จะลงมอยอย่างไร ??

ทั้งนี้ เหตุผลหลักในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สุราฉบับเก่า ฉบับปี พ.ศ. 2493 ก็คือ... เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประกาศมูลค่าของสุราเพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีสุราให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ประกอบกับอัตราภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ได้ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันสมควรแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดอัตราให้สูงขึ้น

เบื้องต้นนั้น เกณฑ์ใหม่ในการคำนวณภาษีสุราแบบใหม่ตามที่มีการเสนอ คือ... เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์น้อยกว่าร้อยละ 4 เช่น ไวน์กลูเลอร์ เก็บไม่เกิน 5 บาท/ดีกรี, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่าร้อยละ 10 เช่น เบียร์ เก็บไม่เกิน 8 บาท/ดีกรี, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่าร้อยละ 20 เช่น ไวน์ เก็บไม่เกิน 12 บาท/ดีกรี, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์น้อยกว่าร้อยละ 40 สุราปรุงพิเศษ สุราขาว เก็บไม่เกิน 20 บาท/ดีกรี, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกินร้อยละ 40 เช่น วิสกี้ บรั่นดี ทุก ๆ ดีกรีที่เกินเก็บอัตราไม่เกิน 20 บาท/ดีกรี

ในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีการระบุไว้ว่า... หากใช้เกณฑ์ใหม่ที่มีการเสนอ รัฐจะมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อปีจากภาษีเบียร์อีกประมาณ 2 เท่า หรือประมาณ 45,000 ล้านบาท มีรายได้จากภาษีสุราเพิ่ม

ขึ้นประมาณ 3 เท่า หรือประมาณ 60,000 ล้านบาท รวมแล้วจะเพิ่มขึ้นกว่า 100,000 ล้านบาท

นี่เป็นเรื่องของการจะปรับปรุงการจัดเก็บภาษีสุรา แต่ก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับควบคุมปัญหาน้ำเมาด้วย !!

ถามว่าเกี่ยวข้องอย่างไร? จากข้อมูลที่มีการระบุในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ชี้ให้เห็นชัดเจนได้...

จากการศึกษาวิจัยต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยในปี 2549 ที่ผ่านมา พศ.ดร.ภญ.มณฑารัตน์ อารวมเจริญทรัพย์ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เผยว่า... แค่ 1 ปีนี้ผลกระทบจากการที่คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประเทศสูญเสียเงินมหาศาลกล่าวคือ... สูญเสียจากการที่ผู้บริโภคเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 128,365 ล้านบาท, สูญเสียจากการที่ผู้บริโภคขาดงาน-สูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน 82,838 ล้านบาท, สูญเสียจากการต้องรักษาพยาบาล 5,823 ล้านบาท, สูญเสียเพราะทรัพย์สินเสียหายจากการเมา 779 ล้านบาท และสูญเสียทางด้านการบังคับใช้กฎหมายและการฟ้องร้องคดีความ 171 ล้านบาท

แค่ปีเดียวรวมแล้วสูญเสียสูงถึง 197,576 ล้านบาท ยังไม่รวมความสูญเสียอื่น ๆ ที่ยากจะคำนวณเป็นเงิน !!

"การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดการตายก่อนวัยอันควรถึง 38,808 คนใน 1 ปี" ...พศ.ดร.ภญ.มณฑารัตมรรณู ขณะนี้ ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ผอ.โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ก็บอกว่า... ความสูญเสียที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมากกว่ารายได้ที่รัฐได้รับจากภาษีสรรพสามิตสุรามาก โดยในปี 2549 รัฐบาลเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แค่ 72,871 ล้านบาท

"ยังไม่นับรวมถึงทรมานเจ็บปวด ทุกข์ทรมานทางจิตใจที่ตามมา และผลเสียหายที่เกิดกับครอบครัวอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งไม่อาจประเมินค่าเป็นตัวเงินได้" ...ดร.นพ.ยศว่าอย่างนี้

ด้าน รว.สาธารณสุข นพ.มงคล ณ สงขลา ก็พูดถึงปัญหานี้สอดคล้องกันว่า... ในแต่ละปีมีคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 18.2 ล้านคน เสียเงินซื้อปีละเกือบ 2 แสนล้านบาท ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง 197,576 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากภาษีส่วนนี้เพียงปีละ 70,000 ล้านบาทเศษ "หมายถึงรัฐขาดทุนปีละกว่า 120,000 ล้านบาท" ...นพ.มงคลระบุ

"ต้องดำเนินการมาตรการต่าง ๆ แบบบูรณาการรอบด้าน" "ใช้มาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ไม่สามารถมอมเมาประชาชนมาก ราคาถูก "ได้ง่ายเกินไป" ...ส่วนนี้เป็นบางตอนที่ ไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกัฏฐมนตรี และ รว.การพัฒนาสังคมฯ กล่าวไว้ในการประชุมวิชาการสุราระดับชาติครั้งล่าสุด ซึ่งจุดที่ว่าคือ "บูรณาการ" นั้นถือว่าน่าสนใจ เพราะหลายฝ่ายที่ห่วงใยก็พูดมาตลอดว่าการลดปัญหานี้ต้องทำไปพร้อม ๆ กัน ทั้งภาคการศึกษา ภาคสังคม ภาคกฎหมาย ต้องเป็นไปในทางเดียวกัน...

บูรณาการทางกฎหมาย...ด้านหนึ่งควบคุมการโฆษณาทั่วๆไป อีกด้านเพิ่มภาษีเพิ่มรายได้รัฐ-ลดยอดซื้อยอดดื่ม...ก็ต้องทำ แต่เอาเข้าจริงกฎหมายใหม่จะยังไม่แน่...กลับยังต้องลุ้น ???